

แนวทางช่วยเหลือแรงงานไทย

19/3/2558

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ขอคุณมูลนิธิ LPN ที่ช่วยติดตามปัญหาแรงงานไทยในเกาะอัมบน อินโดนีเซีย ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.เตรียมจัดชุดเฉพาะกิจช่วยเหลือที่เกาะอัมบน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม.เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องทันทีที่เข้าวันนี้หลังทราบข่าว มีแรงงานไทยต้องการกลับบ้าน ก่อนนัดหมายกับ ทีมข่าว 3 มิติ พูดคุยกับแรงงานไทยและมูลนิธิ LPN ผ่านวิดีโอไลน์จากเกาะอัมบน อินโดนีเซีย สอบถาม ถึงจำนวนแรงงานที่ต้องการความช่วยเหลือ มี 45 คน เป็นแรงงานไทย 5 คน กัมพูชา 5 คน พม่า 5 คน และ ลาว 2 คน ในส่วนคนไทยทาง ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซีย ได้ให้ที่พักระหว่างการรอส่งกลับ รัฐมนตรีจึงให้กำลังใจแรงงานและยืนยันว่าจะช่วยเหลือกลับประเทศไทยโดยเร็ว รวมถึงแรงงานเพื่อน บ้านจะประสานสถานทูตที่เกี่ยวข้อง

ปัญหานี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ ความสำคัญและห่วงใย ในวันพรุ่งนี้จะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติและดีเอสไอ เตรียมจัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่เกาะอัมบน ติดตามหาแรงงานที่ต้องการความช่วยเหลืออีก 500-600 คน โดยทางกองทัพพร้อมสนับสนุนเครื่องบิน ไปรับ และกระทรวง พม.จะนำเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปช่วยเหลือ แรงงาน ส่งผลให้แรงงานยกมือไหว้ขอบคุณพลตำรวจเอก อดุลย์ ด้วยความดีใจ

ทีมข่าว 3 มิติ ประสานงานกับเอกอัครราชทูตไทยประจำอินโดนีเซีย ท่านทูต ภาสกร ศิริยะพันธ์ ซึ่งมี การประสานงานกับมูลนิธิ LPN มาโดยตลอดเพราะก่อนหน้านี้มีการส่งแรงงานกลับไปแล้ว 6 ครั้ง รวม 61 คน รวมถึงกรณีนี้ทางสถานทูตได้รับรายชื่อจากมูลนิธิ LPN และ ตม.อินโดนีเซีย ทำการพิสูจน์สัญชาติ ใช้ เวลา 1-2 เดือนก่อนส่งกลับประเทศไทย ท่านทูตภาสกร เห็นด้วยที่รัฐบาลจะจัดชุดเฉพาะกิจมา ตรวจสอบแรงงานที่เป็นคนตกเรือ คนผี และต้องการกลับประเทศ เพราะเจ้าหน้าที่สถานทูตไม่เพียงพอ ขณะที่เกาะอัมบน อยู่ห่างจากกรุงจาการ์ตา เกือบกว่า 2 พันกิโลเมตร ใช้เวลานั่งเครื่องบินกว่า 3 ชั่วโมง กลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลของแรงงาน ท่านทูตจึงขอคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิ LPN ที่ลง พื้นที่ช่วยเหลือแรงงานอย่างจริงจัง ในส่วนสถานทูตพบแรงงานประมงไทยมีปัญหาใน 3 กลุ่ม คือกรณี ลูกเรือที่มากับเรือผิดกฎหมาย และถูกศาลอินโดนีเซียตัดสินให้จำคุก ลูกเรือก็จะถูกส่งกลับไปกว่า 100 คนแล้ว กลุ่มที่ 2 คือลูกเรือในเรือที่ถูกยกเลิกสัมปทานและลอยลำที่อ่าวฮาลอง เกาะอัมบน พบว่ามี ลูกเรือหลายพันคน แต่ทางเจ้าของเรือยังไม่อยากให้กลับเพราะรอการสัมปทานใหม่ ส่วนที่ 3 เป็นกลุ่ม คนตกเรือ ที่อยู่มานานแล้วไม่มีเอกสารกลับ ทางสถานทูตยืนยันว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่

รวมถึงการสนับสนุนค่าอาหารให้แรงงานระหว่างรอส่งกลับ หลังทราบจากทีมข่าว 3 มิติแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ มูลนิธิ LPN และอาสาสมัครต้องออกเงินส่วนตัวเพื่อซื้ออาหารให้แรงงานเหล่านี้ เนื่องจาก ตม. อินโดนีเซียให้แต่ที่พัก ไม่มีงบประมาณค่าอาหาร ที่มีค่าใช้จ่ายคนละ 45,000 รูเปียหรือ 150 บาท ต่อ คน ต่อวัน